

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN  
**TRƯỜNG THPT GANG THÉP**

Số: 45/THPTGT-BCĐ  
V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh;

Thực hiện công văn số 187/SGDDĐT- CTTT ngày 31/01/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường. Trường THPT Gang Thép đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện tốt các nội dung sau:

1- Học sinh nhà trường **tạm dừng đến trường từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021** để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và **nghe Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021** (nghe tết theo Công văn số 45/SGDDĐT-VP ngày 08 /01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

2- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhà trường: Tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp, các thông tin về dịch bệnh Covid-19 để có các chỉ đạo kịp thời về công tác phòng, chống dịch. Phân công lịch trực phòng dịch cho các thành viên trong ban chỉ đạo. Tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh tự giác, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động cung cấp thông tin, trung thực trong khai báo các di biến động của bản thân và những người liên quan khi có các yếu tố nghi nhiễm Covid-19. Nắm chắc tình hình của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan đến các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 để có báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

3- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải bình tĩnh, không hoang mang, yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không được phát tán các thông tin bịa đặt không đúng sự thật.

4- Đội ngũ giáo viên: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp dạy học, hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập phù hợp (giao bài, dạy trực tuyến...). Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh học tập tại nhà theo lịch của giáo viên và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;

5- Giáo viên chủ nhiệm các lớp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể học sinh lớp chủ nhiệm và gia đình học sinh về công tác phòng chống

dịch Covid-19. Đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe học sinh của lớp để có báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo phòng dịch nếu có trường hợp đặc biệt.

6- Bộ phận y tế, văn phòng: Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự và an toàn trường học. Chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn và thuốc phun khử trùng.


7- Các bậc phụ huynh: thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế và hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chuẩn bị tốt các phương tiện học tập (máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng internet) để các con có thể tham gia học tập trực tuyến. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn quản lý tốt việc học sinh học tập tại nhà, hạn chế để học sinh ra ngoài khi không thật cần thiết. Chủ động cung cấp thông tin, trung thực trong khai báo các di biến động của học sinh và những người liên quan khi có các yếu tố nghi nhiễm Covid-19 cho giáo viên chủ nhiệm và cơ quan chức năng.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (thực hiện);
- Sở GDĐT (báo cáo)
- Lưu VT.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Ths. Ngô Thị Quyên**